



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

## มรพส. พร้อมร่วมสนับสนุนการจัดแสดงละครเทิดพระเกียรติฯ เร่งเฟ้นหาตัวนักแสดงนำหลักโดยนักศึกษา มรพส.



เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ที่ผ่านมา **ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช รักษาราชการแทนอธิการบดี** มรพส. ให้การต้อนรับ **อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ** ผู้กำกับการแสดงละครเทิดพระเกียรติฯ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ในการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ และขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุน**การจัดแสดงละคร ประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓** ซึ่งมีกำหนดจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยอธิการบดี มีความยินดีและพร้อมร่วมขับเคลื่อนการจัดแสดงละครเทิดพระเกียรติดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยได้เป็นผู้เริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อให้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม และสมพระเกียรติ โดยเมื่อช่วงที่ผ่านมาได้เริ่มมีการคัดเลือกนักแสดงนำหลัก ซึ่งจะมีนักศึกษา มรพส. เข้าร่วมแสดงนำด้วย สำหรับรายละเอียดและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดแสดง ฯ ข่าวสารศรีพิบูลฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป



## สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัย (สพง.) จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๒) เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และมอบเงินปันผล



เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สมาชิกสโมสรพนักงานฯ (สพง.) เข้าร่วมประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑ (๑/๒๕๖๒) ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปวีชญ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดี มรพส. เป็นประธาน โอกาสนี้ได้มีการชี้แจงเรื่องผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ มอบเงินปันผล รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรต่อไป

## กองมาตรฐานวิชาการฯ มรพส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมรภ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารงานทั่วไป



เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มรพส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย คุณศุภชัย คำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะ ที่มาศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน โดยมี นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา และนางสาวพจนีย์ รุ่งเรือง รักษาราชการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานตรวจสอบภายใน และการบริหารงานทั่วไป

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ประสิทธิ์ชัย นราภรณ์

บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ปรงศักดิ์, จิรัชยา วัลลิยะเมธิ, อนาวิน เรือนวงศ์